

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK R' LẤP**

Số: M36 /UBND-NC

Về việc xử lý đơn
của công dân.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk R'lấp, ngày 24 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Anh

Địa chỉ: TDP 08, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

Ngày 18/9/2019, UBND huyện Đắk R'lấp nhận được đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Anh, trú tại tổ dân phố 08, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

Nội dung: Đề nghị xem xét lại Thông báo số 34/TB-UBND ngày 19/4/2016 về kết quả giải quyết tố cáo liên quan đến thửa đất bà Nguyễn Thị Anh đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 08, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

Sau khi xem xét nội dung đơn, tài liệu kèm theo và kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. UBND huyện Đắk R'lấp có ý kiến trả lời như sau:

1. Đối với nội dung Đề nghị xem xét lại Thông báo số 34/TB-UBND ngày 19/4/2016 về kết quả giải quyết tố cáo của UBND huyện Đắk R'lấp.

Trước đây UBND huyện Đắk R'lấp đã nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Anh với nội dung tố cáo ông Trần Ngọc Hào - Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức lợi dụng chức vụ, quyền hạn phá dỡ nhà và cho người đánh bà Nguyễn Thị Anh phải nhập viện, bà Anh yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với ông Trần Ngọc Hào trong việc phá dỡ nhà trái quy định và bồi thường tiền thuốc men, viện phí cho bà.

Sau khi tiếp nhận nội dung tố cáo, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn xác minh. Giao Đoàn xác minh 318 tổ chức xác minh, làm rõ nội dung tố cáo của công dân và tham mưu Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp giải quyết nội dung tố cáo.

Ngày 19/4/2016, Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp đã ban hành Kết luận số 14/KL-UBND về việc Kết luận nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Anh đối với ông Trần Ngọc Hào và thông báo kết quả giải quyết tố cáo đến bà Nguyễn Thị Anh theo Thông báo số 34/TB-UBND ngày 19/4/2016 của UBND huyện Đắk R'lấp.

Không đồng ý với kết luận của Chủ tịch UBND huyện, bà Nguyễn Thị Anh đã tố cáo tiếp và được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kết luận số 2893/KL-UBND ngày 06/6/2017.


Như vậy nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Anh đã được Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thụ lý, giải quyết đúng theo quy định của Luật Tố cáo năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc bà Nguyễn Thị Anh yêu cầu xem xét lại Thông báo số 34/TB-UBND ngày 19/4/2016 về kết quả giải quyết tố cáo là không có cơ sở xem xét, giải quyết.


2. Liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất liên quan đến nội dung tố cáo.

Đối với nội dung bà Nguyễn Thị Anh đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND thị trấn Kiến Đức đã ban hành Công văn số 128/UBND-VX ngày 31/8/2020 với nội dung: Thửa đất bà Nguyễn Thị Anh đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đủ điều kiện xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Như vậy, trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết của UBND thị trấn Kiến Đức, đề nghị bà Nguyễn Thị Anh yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân huyện Đắk R'lấp theo quy định Luật của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Trên đây là trả lời của UBND huyện Đắk R'lấp đối với kiến nghị của bà Nguyễn Thị Anh, trú tại tổ dân phố 08, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông để bà Anh được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thanh tra tỉnh; (thay b/cáo)
- CT, các PCT, UBND huyện; (thay b/cáo)
- Lưu VP. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đỗ Thanh Cát